

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

สมัยสามัญที่ 3/2559

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

ณ หอประชุมธรรมภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิเจน แซ่ซื่อ	ประธานสภา อบต.	วิเจน แซ่ซื่อ	
2	นายวุฒิพงษ์ วงศ์วิสัย	รองประธานสภา อบต.	วุฒิพงษ์ วงศ์วิสัย	
3	นายเรวัตร แก้วเปี้ย	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เรวัตร แก้วเปี้ย	
4	นายเป็ง ฟุใจ	สมาชิกสภา อบต.ม.1	-	ลา
5	นายแผน จันคุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ม.2	-	ลา
6	นายวีระศักดิ์ แจ่มตา	สมาชิกสภา อบต.ม.2	วีระศักดิ์ แจ่มตา	
7	นายสุข ทิจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ม.3	สุข ทิจันทร์	
8	นายจักริน ทิพย์คำ	สมาชิกสภา อบต.ม.4	จักริน ทิพย์คำ	
9	น.ส.เขวภา พิมพ์โพธิ์	สมาชิกสภา อบต.ม.4	เขวภา พิมพ์โพธิ์	
10	นางสายพิณ ใสดี	สมาชิกสภา อบต.ม.5	สายพิณ ดี	
11	นายเผ่า คำจ้อน	สมาชิกสภา อบต.ม.5	เผ่า คำจ้อน	
12	นายบุญเลิศ มั่นขวน	สมาชิกสภา อบต.ม.6	-	ลา
13	นายบุญนาค การุณประชา	สมาชิกสภา อบต.ม.6	บุญนาค การุณประชา	
14	นายปาน นาครุ่ง	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ปาน นาครุ่ง	

15	จ.ส.อ.อนันต์ ทิง้วางม	สมาชิกสภา อบต.ม.8	อนันต์ ทิง้วางม	
16	นางชลิฎา จันคุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ม.9	ชลิฎา จันคุ้ม	
17	นายบุญลี ศรีทิพย์	สมาชิกสภา อบต.ม.9	บุญลี ศรีทิพย์	
18	นางภัคจิรา ไจมา	สมาชิกสภา อบต.ม.10	ภัคจิรา ไจมา	
19	นายเฉลิม ตะมะ	สมาชิกสภา อบต.ม.10	เฉลิม ตะมะ	
20	นายสม นาคลอย	สมาชิกสภา อบต.ม.11	สม นาคลอย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นายอคุลย์ คันทะเรศรี ปลัด อบต.ชัยชุมพล/เลขานุการสภา

2.นายมาตร อินมา นายก อบต.ชัยชุมพล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งให้ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

1)การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วาระที่ 2 และ 3

เลขานุการสภา แจ้งข้อระเบียบ/กฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายฯ ในการพิจารณาครั้งนี้ ให้ที่ประชุมสภาลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภา แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการแปรรูปคดี

ตามที่สภาฯ ได้มีมติในการประชุมสภาสามัญสามัญที่ 3/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย นายสุข ทิจันทร์ น.ส.เยาวภา พิมพ์โพธิ์ นางชลธิภา จันคุ้ม นางสาวพิน ใสดี และนางกัจจira ใจมานั้น

คณะกรรมการแปรรูปคดี ได้ทำการประชุมเพื่อแปรรูปคดีร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 จึงขอรายงานผลให้ทราบดังนี้

ผลการพิจารณา

1. ข้อข้อบัญญัติงบประมาณ ไม่มีผู้ใดแปรรูปคดีและไม่มีการแก้ไข
2. หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ใดแปรรูปคดีและไม่มีการแก้ไข
3. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่มีผู้ใดแปรรูปคดีและไม่มีการแก้ไข

รายละเอียดปรากฏตามบันทึกรายงานการประชุมและขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับเดิมซึ่งไม่มีการแก้ไขมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุม ทราบ

ประธานสภา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 2

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในวาระที่ 2 แล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามร่างที่คณะกรรมการแปรรูปคดี โดยไม่มีการอภิปรายแก้ไขและเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 การลงมติ

ประธานสภา ให้สภาฯ ได้พิจารณา ลงมติในวาระที่ 3 เป็นการลงมติโดยไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่

1) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประธานสภา ด้วยมีส่วนราชการขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เลขานุการสภา แจ้งขอระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายการงบประมาณที่ขอโอนตั้งเป็นรายการใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 256,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายณรงค์ อุดมประสิทธิ์ ถึงบ้านนายโยธิน รังสรรค์ หมู่ 9 บ้านน้ำใสใต้ ตำบลชัยชุมพล อำเภอถ้ำกลบแก จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ตามแบบและประมาณการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตั้งไว้ 252,000 บาท เพื่อเป็นค่าเปลี่ยนและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบล แบบ LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 38 ชุด สายทางบ้านต้นขามถึงบ้านน้ำใสใต้ ตามประมาณการของส่วนโยธา

ตามแบบฟอร์มบัญชีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามเสนอ

มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

1) แจ้งนโยบายการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ให้ที่ประชุมทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) อดุลย์ กันทะเรศร์ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายอดุลย์ กันทะเรศร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

(ลงชื่อ) วิเจน แซ่ซื่อ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิเจน แซ่ซื่อ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล